



MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

*“NGÔI LỜI đã trở thành người phàm và NGƯỜI
đã cư ngụ giữa chúng ta.” (Gioan 1,14)*



**Trong niềm hân hoan đón mừng
Mẫu Nhiệm Con Thiên Chúa Giáng Sinh làm người
và đặc biệt với Năm Thánh 2025.**

Xin kính chúc :

- ❖ Cha Viện trưởng và quý Đan Sĩ thuộc Đan Viện Thánh Mẫu FATIMA, Orsonnens.
- ❖ Quý Đức Ông, quý Cha, quý Thầy sáu và tất cả tu sĩ nam nữ
- ❖ Quý Ban hành giáo các cộng đoàn trong Giáo Xứ Thánh Micae Nguyễn huy Mỹ và Giáo đoàn Thánh Antôn Quỳnh
- ❖ Quý Ông Bà Anh Chị Em trong các Cộng Đoàn Công giáo Việt Nam

**Một MÙA GIÁNG SINH
chan hòa tình thương Chúa Hải Đồng và
Một Năm Thánh 2025 Bình An và Hạnh Phúc.**



Chúa nhật thứ nhất mùa vọng năm C (Lc 21, 25-28.34-36)

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. ²⁶ Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. ²⁷ Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. ²⁸ Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc.

³⁴ “Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kéo Ngày ấy như một chiếc lưới bắt thần chụp xuống đầu anh em, ³⁵ vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. ³⁶ Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.”

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

Anh chị em thân mến, với tâm tình thiết tha mong đợi ngày Con Chúa Giáng trần, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin :

* Lạy Chúa Giêsu, chính sứ thần Gabriel đã báo cho trinh nữ Maria biết tin Chúa mặc lấy xác phàm ; xin Ngài ngự đến lãnh đạo dân Chúa luôn mãi. Chúng con cầu xin Chúa...

* Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến để cứu độ người tội lỗi, xin gìn giữ chúng con khỏi mọi cơn cám dỗ. Chúng con cầu xin Chúa...

* Lạy Chúa Giêsu, xin san bằng tính kiêu ngạo chúng con như san bằng đồi núi, và xin bồi đắp những khiếm khuyết chúng con, như bồi đắp lũng sâu. Chúng con cầu xin Chúa...

Lạy Chúa, chúng con đang thao thức mong đợi ngày sinh nhật của Đức Kitô. Xin Chúa cho chúng con biết luôn tỉnh thức và không ngừng cầu nguyện, để đón mừng ngày đại lễ Giáng sinh sắp tới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen

Chúa nhật thứ hai mùa vọng năm C (Lc 3,1-6)

¹ Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Ti-bê-ri-ô, thời Phong-xi-ô Phi-la-tô làm tổng trấn miền Giu-đê, Hê-rô-đê làm tiểu vương miền Ga-li-lê, người em là Phi-líp-phê làm tiểu vương miền I-tu-rê và Tra-khô-nít, Ly-xa-ni-a làm tiểu vương miền A-bi-lên, ² Kha-nan và Cai-pha làm thượng tế, có lời Thiên Chúa phán cùng ông Gio-an, con ông Da-ca-ri-a, trong hoang địa. ³ Ông đi khắp vùng ven sông Gio-đan, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội, ⁴ như có lời chép trong sách ngôn sứ

I-sai-a rằng : Có tiếng người hô trong hoang địa : Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. ⁵ Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lối lồi lõm, phải san cho phẳng. ⁶ Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

Anh chị em thân mến! Lời giảng của Gioan Tẩy Giả đã cảnh tỉnh nhiều người ăn năn sám hối. Giờ đây chúng ta cùng theo lời ngài hoán cải cuộc sống, hầu xứng đáng lãnh nhận hồng ơn cứu độ, chúng ta hiệp dâng lời nguyện xin:

1. *“Chúa sẽ bày tỏ huy hoàng của Chúa trong người cho mọi kẻ trần gian”* - Xin cho cuộc đời của các vị mục tử nên mẫu mực, hướng dẫn con người tìm gặp Thiên Chúa là nguồn ơn cứu rỗi. Chúng con cầu xin Chúa...

2. *“Để anh em được trong sạch và không đáng trách cho đến ngày của Đức Kitô ngự đến”* Xin cho các tín hữu đã đón Chúa đến lần nhất, thì cũng biết thống hối canh tân đời sống để đón tiếp Chúa đến lần thứ hai, hầu mọi người được hưởng ơn cứu độ và có thể đứng vững trước mặt Con Người. Chúng con cầu xin Chúa...

3. *“Ông liền đi khắp miền sông Giordan, rao giảng phép rửa thống hối cầu ơn tha tội”*.- Xin cho các vị truyền giáo nhiệt thành rao giảng sứ điệp thống hối, loan báo tin vui cứu độ cho muôn người, biết thành tâm trở về với Chúa

là nguyên nhân và cùng đích của đời mình. Chúng con cầu xin Chúa...

4. *“Hãy lấp mọi hố sâu, hãy bạt mọi núi đồi, con đường gồ ghề hãy san cho bằng”* – Xin cho những tội nhân trong giáo xứ chúng ta, biết hồi tâm suy nghĩ mà hoán cải đời sống, để tâm hồn trở thành mảnh đất màu mỡ của ơn Thánh, hầu xứng đáng lãnh nhận hồng ân cứu độ. Chúng con cầu xin Chúa...

Lạy Chúa, xin lửa tình yêu Chúa lấp đầy những hố sâu chia rẽ, tị hiềm, san bằng những núi đồi kiêu căng tự mãn, uốn ngay những thành kiến cong queo nơi mỗi người chúng con, để chúng con xứng đáng là hiện thân của Gioan Tiền Hô loan báo ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (Lc 1,26-38)

Khi ấy, bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,²⁷ gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

²⁸ Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.”²⁹ Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

³⁰ Sứ thần liền nói : “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa.³¹ Nay đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.³² Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng

Tôi Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.³³ Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

³⁴ Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần : “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng ?”

³⁵ Sứ thần đáp : “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà ; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.³⁶ Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng,³⁷ vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

³⁸ Bấy giờ bà Ma-ri-a nói với sứ thần : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN...

Anh chị em thân mến, Ơn Vô Nhiễm nguyên tội là một trong bốn đặc ân mà Thiên Chúa đã ban cho Đức Mẹ Maria và khi Mẹ hiện ra tại Lộ Đức, Mẹ đã xác nhận đặc ân đó. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời khẩn nguyện :

* Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Đức Mẹ đầy sức mạnh mà đứng gần thập giá, và được vui mừng khi Con Chúa sống lại ; vì lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin ra tay nâng đỡ chúng con trong lúc ngặt nghèo, và cho chúng con vững lòng trông cậy. Chúng con cầu xin Chúa...

* Lạy Chúa, Chúa đã trời Mẹ làm Mẹ của chúng con. Xin Chúa ban cho chúng con được luôn biết noi gương Mẹ, vâng theo thánh ý Chúa trong đời sống đức tin hằng ngày của chúng con. Chúng con cầu xin Chúa...

* Lạy Chúa xin cho Hội thánh luôn xem Đức Mẹ là mẫu gương tuyệt vời trong niềm Tin, Cậy, Mến, và trong việc kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô. Chúng con cầu xin Chúa...

* Lạy Chúa, xin cho những ai đã qua đời trong tình nghĩa với Chúa, được chia sẻ hạnh phúc cùng Đức Trinh nữ Maria và các Thánh trên trời. Chúng con cầu xin Chúa...

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một người Mẹ vô cùng cao quý. Xin Chúa ban cho chúng con luôn tôn kính và mến yêu Mẹ với tình con thảo. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen

Chúa nhật thứ ba mùa vọng năm C (Lc 3,10-18)

Khi ấy, dân chúng lũ lượt đến xin ông Gio-an làm phép rửa, họ hỏi ông rằng : “Chúng tôi phải làm gì ?”¹¹ Ông trả lời : “Ai có hai áo, thì chia cho người không có ; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy.”¹² Cũng có những người thu thuế đến chịu phép rửa. Họ hỏi ông : “Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì ?”¹³ Ông bảo họ : “Đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các anh.”¹⁴ Binh lính cũng hỏi ông : “Còn anh em chúng tôi thì phải làm gì ?” Ông bảo họ : “Chớ hà hiếp ai,

cũng đừng chiếm đoạt của người, hãy bằng lòng với đồng lương của mình.”

¹⁵ Hỡi đó, dân đang trông đợi, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi : biết đâu ông Gio-an lại chẳng là Đấng Mê-si-a ! ¹⁶ Ông Gio-an trả lời mọi người rằng : “Phần tôi, tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cỡi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần và bằng lửa. ¹⁷ Tay Người cầm nia rê sạch lúa trong sân : thóc mảy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi.” ¹⁸ Ngoài ra, ông còn khuyên dân nhiều điều khác nữa, mà loan báo Tin Mừng cho họ.

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

Anh chị em thân mến, Chúa đã sắp đến rồi. Đó là niềm vui bất tận cho những ai có đức tin, đồng thời cũng là cơ hội thuận tiện để dân Chúa nhìn lại đời sống của mình. Với quyết tâm đổi mới đời sống cho phù hợp với Thánh ý Chúa Chúng ta cùng tha thiết nguyện xin :

* Giáo hội kêu mời các tín hữu sống bác ái, công bằng và liêm khiết. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho lời mời gọi của hội thánh được các kitô hữu lắng nghe và thực hiện. Chúng con cầu xin Chúa...

* Quảng đại chia cơm sẻ áo cho những kẻ thiếu thốn, cũng như luôn tôn trọng danh dự, phẩm giá của tha nhân là việc làm căn bản của những người tin Chúa. Nguyện xin Chúa ban cho chúng con luôn sống bác ái, yêu thương hết mọi người. Chúng con cầu xin Chúa...

* Lạy Chúa Giêsu, xin trợ giúp chúng con luôn can đảm tuân giữ giới răn Chúa sống đời bác ái, mà đợi chờ ngày Chúa trở lại trần gian. Chúng con cầu xin Chúa...

Lạy Chúa, chúng con có sứ mạng công bố cho mọi người biết rằng Con Chúa đã xuống thế làm người vì yêu thương nhân loại. Xin Chúa giúp chúng con biết dùng đời sống bác ái yêu thương mà minh chứng cho mọi người biết rằng Chúa muốn Chúa muốn cứu rỗi hết mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen

Chúa nhật thứ tư mùa vọng năm C (Lc 1,39-45)

Hồi ấy, bà Ma-ri-a lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. ⁴⁰ Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào bà Ê-li-sa-bét. ⁴¹ Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy Thánh Thần. ⁴² Bà Ê-li-sa-bét kêu lớn tiếng và nói rằng : “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. ⁴³ Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này ? ⁴⁴ Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. ⁴⁵ Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

Anh chị em thân mến, hạnh phúc biết bao cho những ai tin tưởng vào Thiên Chúa là Đấng toàn năng và là Cha

nhân ái. Với tâm tình cảm tạ tri ân, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin :

* Lạy Chúa, xin thánh hóa hồn xác chúng con và gìn giữ chúng con khỏi làm những điều đáng trách trong khi chờ đến ngày Con Chúa lại đến. Chúng con cầu xin Chúa...

* Lạy Chúa đáng muôn đời chúc tụng, xin dạy chúng con biết sống tiết độ hiền hòa, hầu được hầu được phúc thấy Chúa trở lại trong vinh quang. Chúng con cầu xin Chúa...

* Lạy Chúa xin phù trợ những ai nghèo khó, an ủi những tâm hồn khổ đau, xin trả tự do cho người bị áp bức, đem niềm vui cho kẻ buồn sầu. Chúng con cầu xin Chúa...

Lạy Chúa, khi xưa Mẹ Maria đã vội vã mang Chúa Giêsu cho người khác, nay xin Chúa ban cho chúng con cũng biết noi gương Mẹ, mà nhiệt tình đem Chúa đến cho anh chị em chúng con, bằng đời sống bác ái yêu thương và tận tụy phục vụ của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen

Lễ Giáng Sinh 25/12/2024 (Lc 2,1-20)

Thời ấy, hoàng đế Au-gút-tô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. ² Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ông Qui-ri-ni-ô làm tổng trấn xứ Xy-ri. ³ Ai

này đều về thành của mình mà khai tên tuổi. ⁴ Bởi thế, ông Giu-se cũng từ thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê, lên thành vua Đa-vít gọi là Bê-lem, miền Giu-đê, vì ông thuộc gia đình và dòng tộc vua Đa-vít. ⁵ Ông lên đó khai tên cùng với bà Ma-ri-a là người đã thành hôn với ông, lúc ấy bà đang có thai. ⁶ Khi hai người đang ở đó, thì bà Ma-ri-a đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. ⁷ Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ.

⁸ Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. ⁹ Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu toả chung quanh, khiến họ sợ hãi kinh hoàng. ¹⁰ Nhưng sứ thần bảo họ : “Anh em đừng sợ. Nay tôi loan báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng sẽ là niềm vui cho toàn dân : ¹¹ Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô, là Đức Chúa. ¹² Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người : anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ.” ¹³ Bỗng có đạo binh thiên quốc đông đảo hợp với sứ thần cất tiếng ca tụng Thiên Chúa rằng:

¹⁴“Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.”

Khi các thiên sứ rời những người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau : “Nào ta sang Bê-lem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết.” ¹⁶ Họ liền hối hả ra đi và gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hai Nhi đặt nằm trong máng cỏ. ¹⁷ Thấy thế, họ kể lại điều họ đã được nghe nói về Hai Nhi này. ¹⁸ Tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người chăn chiên nói cho biết. ¹⁹ Còn bà Ma-ri-a thì hằng

ghi nhớ tất cả những điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng.²⁰
Rồi các người chẵn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng
Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được tai nghe mắt thấy theo như
họ đã được loan báo.

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

Anh chị em thân mến, Ngôi Lời đã có từ muôn thuở,
nhưng vì chúng ta Ngài đã giáng trần làm người hữu hạn.
Chúng ta hãy tha thiết nguyện xin Người :

* Lạy Chúa Giesu Chúa là thủ lãnh các mục tử và là
Đấng chẵn dắt đoàn chiên, xin cho Đức Thánh cha
Phanxico và các Đức giám mục chúng con hằng trung
thành ban phát muôn hồng ân của Chúa. Chúng con cầu
xin Chúa...

* Lạy Chúa là vua muôn thuở, Đấng bao người
mong đợi và đã Giáng sinh. Xin Chúa chứng tỏ Chúa
dang hiện diện bên những kẻ ngày nay vẫn còn trông
lên Chúa. Chúng con cầu xin Chúa...

* Lạy Chúa khi mặc lấy xác phàm chúa đã phục hồi
bản tính nhân loại khỏi hư vọng. Xin cho những ai đã
qua đời được sống lại vinh hiển. Chúng con cầu xin
Chúa...

Lạy Chúa Chúa đã sáng tạo con người cách kỳ diệu,
lại còn phục hồi phẩm giá con người cách kỳ diệu hơn
nữa. Xin ban cho chúng con được chia sẻ chức vị làm con
Chúa với Đức Kitô là Đấng chia sẻ kiếp người với chúng

con. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen

Chúa nhật Lễ Thánh Gia Thất (Lc 2, 41-52)

⁴¹ Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su trở về hội đền Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt Qua. ⁴² Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ. ⁴³ Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giê-su thì ở lại Giê-ru-sa-lem, mà cha mẹ chẳng hay biết. ⁴⁴ Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lũ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. ⁴⁵ Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giê-ru-sa-lem mà tìm.

⁴⁶ Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các bậc thầy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. ⁴⁷ Ai nghe cậu nói cũng kinh ngạc về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. ⁴⁸ Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người : “Con ơi, sao con lại làm cho cha mẹ như thế ? Con thấy không, cha con và mẹ đây đang phải cực lòng tìm con !” ⁴⁹ Người thưa : “Sao cha mẹ lại tìm con ? Cha mẹ không biết là con có bốn phận ở nhà của Cha con sao ?” ⁵⁰ Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói.

⁵¹ Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. ⁵² Còn Đức Giê-su ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa trước mặt Thiên Chúa và người ta.

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

Anh chị em thân mến, Đức Kitô Con Thiên Chúa hằng hữu, đã chấp nhận sống trong một gia đình dương thế. Chúng ta hãy tôn thờ Người và dâng lời nguyện xin :

* Lạy Chúa, Chúa đã vâng phục Đức Mẹ Maria và Thánh Giuse. Xin dạy chúng con biết kính phục các Đấng bề trên và những nhà lãnh đạo chân chính. Chúng con cầu xin Chúa...

* Lạy Chúa, Chúa hằng thảo kính cha mẹ và được cha mẹ mến yêu. Xin Chúa ban cho mọi gia đình được êm ấm thuận hòa, thấm nhuần tình tương thân tương ái. Chúng con cầu xin Chúa...

* Lạy Chúa, Chúa đã cho Đức mẹ và Thánh Giuse thông phần đau khổ với Chúa để cứu chuộc nhân loại. Xin cho chúng con biết đón nhận mọi thánh giá Chúa gửi đến trong tinh thần tuân phục và phó thác. Chúng con cầu xin Chúa...

* Lạy Chúa, nhờ lời cầu bầu của Thánh Gia Thất, xin cho các gia đình chúng con được luôn trung thành sống theo gương Thánh gia trong cuộc sống cầu nguyện và hi sinh. Chúng con cầu xin Chúa...

Lạy Chúa, Chúa đã đoái thương cho chúng con được thấy những gương sáng lạ của thánh gia thất. Xin làm cho chúng con biết bắt chước thánh gia thất thực hiện các nhân đức của đời sống gia đình và tình yêu thương,

hầu được hưởng niềm vui vĩnh cửu trong nhà Chúa.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen

Mục vụ của Giáo xứ Thánh Micae Nguyễn huy Mỹ trong tháng 12/2024

- 01/12/2024 --- 10.30 Thánh Lễ tại Schaan
15.30 Thánh Lễ tại Pffäfikon
- 07/12/2024 --- 15.00 Thánh Lễ tại Emmenbrücke
- 08/12/2024 --- 10.30 Thánh Lễ tại Egerkingen
15.30 Thánh Lễ tại Muttentz
- 14/12/2024 --- 15.00 Thánh Lễ tại Zürich
Sunnetalstr. 4, 8117 Fällanden
- 15/12/2024 --- 10.30 Thánh Lễ tại Bern
Segantinistr. 26a, 3018 Bern
- 21/12/2024 --- 15.00 Thánh Lễ tại St Gallen
- **25/12/2024 --- 15.00 Thánh Lễ Mừng Chúa giáng sinh
tại Hagendorf**
- 29/12/2024 --- 15.00 Thánh Lễ tại Obergösgen



THÔNG TIN

GIÁO ĐOÀN THÁNH ANTÔN QUỲNH

Mục vụ và Sinh hoạt tháng 12/ 2024

Cộng đoàn Fribourg :

- 8/12/2024 15.00 Thánh Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội tại nhà thờ St Therese (Fribourg)
- 21/12/2024 15.00 Thánh Lễ Noel tại nhà thờ St Etienne (Belfaux)

Cộng đoàn Lausanne :

- 7/12/2024 19.00 đọc kinh thứ bảy đầu tháng, cầu Thánh thể tại nhà thờ St Joseph
- 25/12/2024 16.00 Thánh Lễ Noel tại nhà thờ St Joseph (Lausanne)

Cộng đoàn Geneve :

- 25/12/2024 16.00 Thánh Lễ tại nhà thờ St Francois de Sale (Chêne-Bourg-GE)

Chúc mừng :

Xin chúc mừng anh chị Bình+Ly 35 năm Hôn Phối. 30/12/2024 sẽ có Thánh lễ Tạ Ơn tại Geneve